

CHO – ดูทรงแล้ว... ก็ควรจะ(?) นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ก็ต้องวนกลับมาที่หุ้นเล็ก ๆ กันไปก่อนอีกแล้วละครับ เรียกว่า ของชอบ หรือ ของถนัดของแฟนฯ ทั้งหุ้นกันแล้วก็ว่าได้กระมัง หุ้นพื้นฐานดี หุ้นกลุ่มหลัก ยังมีเรื่องราวให้กระหน่ำกันอยู่ ซึ่งบางตัวไม่มีเหตุผลในการลงจริง ๆ ก็ยังลงได้ไฉน... อย่างวันวาน มีอยู่ตัวหนึ่ง ลงต่อกันเป็นวันที่ 2 แล้วเหนือเมฆลงไปถึงถนัดนักวิเคราะห์ที่ดูเลขหุ้นตัวนั้นอยู่ ก็บอกว่า เหตุผลในการลงไม่ใช่ หรือ อาจจะเพราะมีการเข้าใจผิดช่วงเวลาเสียด้วยซ้ำไป แต่ก็อาจจะเป็นประเด็นออกมาทาบหน้าตาเฉย... หรือก็ไม่แน่ อาจจะมีอะไรที่นอกเหนือไปมากกว่านั้น อันนี้แหละที่เรา ๆ ท่าน ๆ ยากที่จะเข้าถึง แต่ก็นะ ลองดูที่สัญญาณเทคนิค มันก็พอจะบอกอะไรได้เลยเหมือนกัน ในช่วงจังหวะที่ราคาหลุดระดับนัยสำคัญลงมา ไม่ว่าจะเรื่องมีราวมี่ข้าวหรือไม่มีข้าว ราคาหลุดนัยสำคัญลงมา เราก็ควรตัดสินใจได้ก่อนอยู่แล้ว... ที่นี้แหละ ปัญหามีว่าใครจะเล่นอะไรแบบไหน เอาเอาพื้นฐาน หรือ จะเอาเทคนิค ซึ่งใครจะเชื่ออย่างไหนมากกว่ากัน ก็พูดยากนะ ลองเอาคนที่บอกว่าพื้นฐานต้องมาก่อน ไปนั่งคุยกับ คนที่เชื่อเทคนิค ต้องมาก่อนดูสิ ทะเลาะกันตายเลย... แต่เรื่องนี้ เราเท่านั้น ที่เลือกเอง ตัดสินใจเองว่าจะเอาแบบไหน ชอบฝั่งไหน ซึ่งหากเลือกในใจได้แล้ว และอยากจะมีความรู้เพิ่มเติม ก็เตรียมตัวนะครับ ในปีนี้ UOBKH ยังมีโครงการ UTRADE U-Team เหมือนเดิม โดยรุ่นนี้ หรือในปี 2562 นี้ จะเป็น UTRADE U-Team รุ่น 2 ครับ... เป็นรูปแบบโครงการเข้าอบรมกับนักวิเคราะห์และทีมงาน ซึ่งท่านต้องเลือกเองครับว่า จะอยู่ที่ทีมพื้นฐาน หรือ ทีมเทคนิค (รอชี้แจงต่อไป)

ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว วันวานก็ถือว่าเขาเล่นขึ้นมาแล้วนะ ถ้าวันนี้ จะไม่เล่น หรืออยู่แบบทรงๆ เขาก็ไม่ผิด ไม่แปลก... แต่โดยรูปเกมที่เคยๆ เป็น เขาอาจจะเล่นเกมต่อเนื่องเหมือนกันได้นะ

แนวรับ : ... 1.40-1.38 หรือ ไม่ต่ำกว่า 1.38 เท่านั้น

เป้าหมาย : ... 1.55-1.60 แค่นี้เล่นสั้น (แต่ก็อาจมียาว)

Price Chart...(CHO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHO... วันนี้มาแบบไม่ต้องมีเส้นมีสาย หรือมีอะไรให้ดูกันมากมาย... ว่ากันด้วยเรื่องของราคาที่มีรูปแบบ หรือ Pattern ในเชิงบวก กันเท่านั้นพอ ซึ่งถ้าว่ากันตามทฤษฎีแล้วนั้น เห็นรูปแบบอย่างนี้ ก็ต้องมองว่าแนวโน้มขาลง น่าจะจบได้แล้วนะ รูปแบบราคาที่เป็น Double Bottoms นั้น ก็บอกในตัวว่า เป็นหนึ่งในรูปแบบของการเปลี่ยนแนวโน้ม (Reversal Pattern) นะ การตั้งจาก Low เดิม ที่ 1.3 แล้วผ่าน 1.38 ได้อีกนั้น ยังไงเสีย ก็ควรจะต้องเป็นเรื่องของขาขึ้นได้แล้วกระมัง เพียงแต่จะขึ้นเลย หรือ จะพักตัวยังไง แต่ถ้าไม่ต่ำกว่า 1.38 เสียก่อน ก็เรียกว่า ขอมองในทางดีไว้ก่อนเลยนะ ลงมาตุ๊กกัน วันนี้จะเป็นไปตามตราที่เรียนมาไหม

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน